

BÁO CÁO**Kết quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo
phân giới, cắm mốc năm 2021**

Thực hiện Công văn số 502-CV/BTG, ngày 03/11/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc “*Báo cáo tổng kết thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc, quản lý biên giới năm 2021*”:

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo kết quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2021, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 140-KH/TĐTN-BTG, ngày 15/2/2019 về việc “*Triển khai cuộc vận động Nghĩa tình biên giới, biển, đảo giai đoạn 2019 – 2022*”. Đồng thời, chỉ đạo các huyện thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc tập trung tuyên truyền công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền rộng rãi đến tất cả cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên trong tỉnh.

Nhìn chung, công tác triển khai, tuyên truyền của các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đều đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức và thu hút được đông đảo cán bộ, ĐVTN tham gia. Thông qua công tác tuyên truyền, quán triệt đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, ĐVTN đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước âm mưu lợi dụng các vấn đề liên quan đến biên giới, biển, đảo làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ đối ngoại truyền thống, tốt đẹp của Việt Nam với các nước láng giềng.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**1. Về công tác thông tin đối ngoại**

Trong năm 2021, Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết của ĐVTN về Cộng đồng ASEAN và sự tham gia của Việt Nam. Đồng thời đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về nhiệm vụ và trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và hoạt động “*Diễn biến hòa bình*” của các thế lực thù địch,... với nhiều hình thức đa dạng như: giáo dục truyền thống, tuyên truyền qua các buổi họp chi đoàn, chi hội, sinh hoạt CLB, đội, nhóm, các hoạt động văn

hóa, văn nghệ, các cuộc thi, phát thanh,... kết quả tổ chức tuyên truyền được 1.526 cuộc, có 37.506 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia.

Tỉnh đoàn tổ chức 01 lớp tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên của Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện. Tham gia hội nghị có 14 điểm cầu cấp huyện và 01 điểm cầu cấp tỉnh với 246 đồng chí cán bộ Đoàn là báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện tham dự. Hội nghị đã triển khai thông tin đối ngoại và tuyên truyền về hội nhập quốc tế, nâng cao kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội và phòng tránh những vấn đề độc hại trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn cũng chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, là những người có trách nhiệm, phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ tiếp thu, xử lý thông tin, tăng cường các giải pháp tuyên truyền, giáo dục của Đoàn; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và các đơn vị có liên quan chỉ đạo để tổ chức đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu lôi kéo thanh niên của các thế lực thù địch; tham gia giải quyết các "điểm nóng" phát sinh tại các địa phương, đơn vị.

2. Về công tác tuyên truyền biển, đảo

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tập trung thực hiện công tác tuyên truyền về biển, đảo; về các vùng biển của Việt Nam, chủ quyền của Việt Nam trên 02 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thành tựu phát triển kinh tế trên các vùng biển, đảo trong thời gian qua... kết quả trong năm 2021 tổ chức được 2.181 cuộc có 78.502 lượt đoàn viên, hội viên tham dự. Đồng thời tăng cường thông tin về công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, đấu tranh phòng chống tội phạm, giúp dân phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, website tuổi trẻ Trà Vinh và các trang mạng xã hội của Đoàn.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền biển đảo thông qua các phương tiện truyền thông hiện đại như: website Tuổi trẻ Trà Vinh, fanpage Tuổi trẻ Trà Vinh trên các trang mạng xã hội, xây dựng tài liệu sinh hoạt chi đoàn, đăng tải chia sẻ các video, clip, infographic, tin bài tuyên truyền về biển đảo.

Tỉnh đoàn phối hợp Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu 60 năm truyền thống về vang Bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh, có 493 bài tham gia dự thi. Tỉnh đoàn tổ chức chương trình "Xuân Biên Giới - Tết Hải đảo" tại Hải đội 2. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao tặng 01 công trình thanh niên "Tặng gia sản xuất" trị giá 30 triệu đồng và 01 phần quà Tết đến cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2. Các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tặng 14 suất học bổng (mỗi suất 500.000đ) cho con của cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2. Tổng kinh phí hoạt động là 38.000.000 đồng.

3. Về công tác phân giới, cắm mốc

Các cơ sở Đoàn trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phân giới, cắm mốc, tạo sự chuyên biệt mạnh mẽ trong nhận thức và hành động trong thế hệ trẻ tinh thần về việc xác định được đường biên giới rõ ràng trên đất liền với một hệ thống mốc giới hiện đại giữa nước ta và các nước có chung biên giới,

mở ra cơ hội, tạo điều kiện cho các địa phương biên giới hai bên mở rộng hợp tác, phát triển kinh tế, tăng cường giao lưu hữu nghị. Tuyên truyền bằng hình thức lồng ghép các nội dung vào sinh hoạt chi đoàn, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm, các hoạt động tọa đàm, diễn đàn, hội thi, hội diễn văn nghệ, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội của Đoàn, Hội các cấp. Tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, chú trọng việc phát huy vai trò của người có uy tín trong tôn giáo, dân tộc để tuyên truyền các nội dung có liên quan đến công tác phân giới, cắm mốc. Kết quả, trong năm 2021 đã tuyên truyền các văn bản pháp lý về tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đoàn viên thanh niên về vai trò, vị trí, ý nghĩa của công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Tiếp tục chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tăng cường công tác giao lưu, kết nghĩa với các Đoàn Biên phòng trên địa bàn tỉnh.

3. Nâng cao chất lượng tin bài đăng trên website của Tỉnh đoàn, kết hợp cùng với Báo Trà Vinh, Đài phát thanh Truyền hình Trà Vinh đưa các thông tin về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo để tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân.

4. Tiếp tục phát động trong đoàn viên thanh niên khối trường học thực hiện việc viết thư thăm hỏi chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về biển, đảo, các nội dung liên quan đến công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc trong đội ngũ cán bộ Đoàn.

5. Tăng cường công tác phối hợp xây dựng, củng cố cơ sở chính trị địa phương, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh; tiếp tục vận động đoàn viên, thanh niên xung kích tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, tích cực tham gia phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội tại địa phương.

6. Đẩy mạnh các hoạt động “Tuổi trẻ Trà Vinh hướng về biển, đảo”, xây dựng nhà tình nghĩa, thăm hỏi gia đình có thân nhân đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo.

Trên đây là báo cáo công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TWD (b/c);
- BDV Tỉnh ủy (b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- TT Tỉnh đoàn (b/c);
- Lưu VT, BTG.



Nguyễn Thanh Nhã